

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2019**

Ngày 06/11/2019, UBND huyện họp thường kỳ tháng 10/2019 để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình công tác trọng tâm tháng 11 và nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo đề xuất giá gói thầu dịch vụ sự nghiệp công chiều sáng đô thị trên địa bàn huyện từ năm 2020-2022. Tham dự phiên họp tại điểm cầu Trung tâm Hành chính huyện có Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện (14/15); Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBNDTTQVN huyện; lãnh đạo các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Ban Quản lý Dự án các Công trình Xây dựng huyện, Chi cục Thuế Vạn Ninh, Chi cục Thống kê Vạn Ninh, Kho bạc Nhà nước huyện, Trung tâm Y tế Vạn Ninh, Bảo hiểm Xã hội huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại huyện Vạn Ninh, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh Hòa – Chi nhánh huyện Vạn Ninh; tại điểm cầu các xã, thị trấn có: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBNDTTQVN, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các đơn vị, đoàn thể có liên quan tại địa phương.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2019 (thành phần tham dự như đã nêu trên tại điểm cầu Trung tâm Hành chính huyện và điểm cầu các xã, thị trấn) và nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo đề xuất giá gói thầu dịch vụ sự nghiệp công chiều sáng đô thị trên địa bàn huyện từ năm 2020-2022 (thành phần tham dự 14/15 Ủy viên UBND huyện); ý kiến tham gia của các đơn vị, ý kiến biểu quyết của Ủy viên UBND huyện (100% đại biểu có mặt đồng ý), Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

**I. Thống nhất Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2019 do lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện trình bày. UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 đã được thông qua tại phiên họp; đồng thời quan tâm tập trung một số nhiệm vụ sau:**

1. Các phòng ban chuyên môn tham mưu UBND huyện các nội dung trình kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đúng thời gian quy định, đảm bảo nội dung theo yêu cầu. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện.

2. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin: Kiểm tra, báo cáo UBND huyện về tình hình, kết quả tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 91/2005/NĐ-CP

ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện. Hoàn thành trước ngày 16/11/2019.

3. Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, UBND các xã có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (*có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019*) theo đúng quy định.

4. UBND các xã, thị trấn:

- Tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân nuôi trồng thủy sản phải đúng vùng quy hoạch, đăng ký kê khai ban đầu theo đúng quy định. Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện không tốt các nội dung trên.

- Tập trung công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, trước mắt là Con bão số 6, trong đó lưu ý về hệ thống truyền thanh địa phương đảm bảo hoạt động hiệu quả, các công tác chuẩn bị cần thiết khác trước bão.

Ngoài ra, đối với UBND xã Đại Lãnh tập trung xử lý các đá tảng, đất núi dưới chân đèo Cả thuộc khu vực thôn Đông Bắc có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực, trường hợp cần thiết khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của người dân.

**II.** Qua báo cáo, kiến nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch tại phiên họp, UBND huyện thống nhất chủ trương tạm thời cho phép hợp đồng kế toán các trường học (*trường chưa có kế toán được tuyển dụng theo quy định*) vì xét thấy vị trí việc làm của kế toán theo Đề án vị trí việc làm của các trường được phê duyệt thuộc nhóm phục vụ hỗ trợ. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo thực hiện.

**III. Về giá gói thầu dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện từ năm 2020-2022:**

Thống nhất với mức giá 02 tỷ đồng (*Hai tỷ đồng*). Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị theo nhiệm vụ được giao tham mưu triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Thừa lệnh của Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các đơn vị, địa phương liên quan có cơ sở thực hiện./.

**Nơi nhận (VBĐT):**

- Như thành phần dự họp;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, CVV.

**CHỦ TỊCH**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**  
  
**Lê Văn Khải**